



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๕๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ของ WHO GMP ครั้งที่ 2/ 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

\*\*\*\*\*

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรของ WHO GMP ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี



การประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่สี่เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ผลการแก้ไขข้อบกพร่องโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

- ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา

- ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
- ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

จัดประชุมโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ สถาบันการแพทย์แผนไทย







## วาระการประชุม

2 / 30

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 2.1 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องโรงพยาบาลเม็ญราย จังหวัดเชียงราย 2.2 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3.2 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง 3.3 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 3.4 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 3.5 ผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9:25